

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ศส๕๓



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๗

พฤศจิกายน ๒๕๕๒

เรื่อง ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้บริหารส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการประชุมดังกล่าว มีข้อราชการสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ โดยได้นำเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เครือข่ายภายใน (Intranet) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ <http://moinet> และทาง Internet
ที่ www.moi.go.th เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานิต วัฒนเสน)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน ส่วนนโยบายและแผนรวม

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๙๕๖๘ , ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๓๗

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ร่วมกับ

กระทรวงพาณิชย์

วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารระดับสูงของทั้ง ๒ กระทรวงเข้าประชุมร่วมกัน โดยรัฐมนตรีทั้ง ๒ ท่าน ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของทั้ง ๒ กระทรวงและผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและนำไปปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) มอบนโยบายที่เน้นย้ำ ในปี ๒๕๕๓</p> <p>๑. การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์</p>	<p>- การปกป้องสถาบันสำคัญเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในยุคที่ชาติบ้านเมืองเกิดความความแตกแยก สังคมไทยมีความหลากหลาย มีลักษณะพหุนิยมทั้งด้านความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา ภาษาและวัฒนธรรม เรามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ แต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน โดยยอมรับความแตกต่างของกันและกันเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความสมานฉันท์ โดยมีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเราทุกคน ในเรื่องนี้ให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการปกป้องสถาบันเพื่อเสริมสร้างสมานฉันท์ของคนในชาติต่อไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การลงนามถวายพระพรและการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในทุกโอกาส โดยให้จังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการการดำเนินงานกับทุกหน่วยงานในพื้นที่รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน ซึ่งปัจจุบันมีผู้มาลงนามถวายพระพรแล้วเป็นจำนวนมากถึง ๒๗.๕ ล้านคน และได้รับทราบว่าพระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงดีแล้ว</p> <p>- ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ นี้ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่วันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ รวม ๘ วัน โดยจะจัดให้มีการจุดเทียนถวายพระพร การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดง 4D Light & Sound เรื่อง “พ่อ...The Greatest of the Kings. The Greetings of the Land.” การแสดง Theme song การแสดงคอนเสิร์ต และการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าแก่ประชาชน คาดว่าจะมาร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา</p> <p>สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อปกป้องสถาบันฯ ในส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการไปพร้อมกับส่วนกลางในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ และจัดต่อเนื่องไปตลอดปี ๒๕๕๓ โดยเฉลี่ยเดือนละ ๒ ครั้ง และให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสม โดยจะนำเทปบันทึกภาพการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในส่วนกลางและสารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติจนบังเกิดเป็นคุณูปการแก่แผ่นดินเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้รับชมกันอย่างทั่วถึง</p> <p>นอกจากนี้ให้จังหวัดทุกจังหวัดให้ความสำคัญและใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยส่งเสริมสนับสนุนโครงการที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัด ทั้งนี้ให้กำหนดเป็นวาระการพัฒนาของจังหวัดภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดรวมทั้งนำองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ตามหลัก “ภูมิสังคม” ซึ่งได้เคยทำมาแล้วภายใต้โครงการภูมิปัญญาแผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p style="text-align: center;">ให้สำนักนโยบายและแผน สป.มท. รวบรวมข้อมูล</p> <p>โครงการตามพระราชดำริเรื่องแหล่งน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานหรือเป็นคู่มือให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เนื่องจากในปีนี้ต้องการเน้นหนักในเรื่องเกี่ยวกับน้ำเพราะเรื่องน้ำเพียงเรื่องเดียวพระองค์ท่านทรงมีโครงการพระราชดำริมากมายหลายมิติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำแล้ง น้ำเน่าเสีย หรือน้ำกร่อย เป็นต้น โดยได้มอบให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ กำกับดูแลการดำเนินการ</p> <p style="text-align: center;">อีกโครงการหนึ่งได้แก่ โครงการ “เฉลิมพระเกียรติ</p> <p>แม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศ ปลุกต้นไม้ถวายเป็นสิริมงคล ถือเป็นโครงการภายใต้นโยบายปกป้องสถาบันฯ ของกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ ได้มีการปลุกต้นไม้ขึ้นต้นไปแล้วเป็นจำนวน ๖๓ แสนต้น ทั้งนี้ให้จังหวัดทุกจังหวัดช่วยกันเร่งรัดปลุกต้นไม้ให้บรรลุเป้าหมายให้เร็วที่สุด โดยให้จัดกิจกรรมนี้ควบคู่ไปกับกิจกรรมปกป้องสถาบันฯ ที่แต่ละจังหวัดได้ดำเนินการอยู่แล้วและรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงทราบ เพื่อจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ</p>	<p>- สำนักนโยบายและแผน สป.มท.</p>
<p>๒. การป้องกัน แก้ไขปัญหา ยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล</p>	<p>- ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักด้านรั้วสังคมและรั้วชุมชน ซึ่งนอกจากมาตรการในเรื่องการค้นหากลุ่มเป้าหมายโดยประชาคมและส่งเสริมเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู พร้อมกับสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนแล้ว สิ่งหนึ่งที่ได้ให้ความสำคัญ คือ มาตรการ CLEAN & SEAL โดยการสร้างรั้วให้เข้มแข็งสามารถ SEAL มีให้ยาเสพติดเล็ดลอดเข้าสู่ชุมชนและสังคมได้ ในขณะที่เดียวกันก็ใช้กระบวนการประชาคมเก็บกวาดยาเสพติด (CLEAN) ให้หมดไปจากชุมชนและสังคม ให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ทั้งทางด้านการข่าวและเครื่องมือเครื่องมือเพื่อป้องกันแก้ไขและกวาดล้างยาเสพติดทุกประเภทให้หมดสิ้นไปจากชุมชนและสามารถประกาศเป็น “ชุมชนสีขาว” ได้อย่างยั่งยืน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดส่งเครื่องมือในการตรวจสอบสารเสพติดให้กับฝ่ายปกครองทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และชุดปฏิบัติการพิเศษส่วนกลางแล้ว</p> <p>โดยได้มอบหมายให้กรมการปกครองจัดทำ Action Plan ในการวางเครือข่ายการใช้เครื่องมือตรวจสอบสารเสพติดดังกล่าว ทั้งในลักษณะของโครงข่ายพื้นที่แต่ละจุดตรวจ วิธีการตรวจ แต่ละสถานการณ์ ไปจนถึงการตรวจในแต่ละประเภทสถานประกอบการและสถานบริการประเภทต่างๆ และภายในเดือนพฤศจิกายนกรมการปกครองจะแจ้ง Action Plan ให้แต่ละจังหวัด อำเภอ นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งจัดการแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์และจะเชิญจังหวัดทุกจังหวัดและอำเภอที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน รวมทั้งพื้นที่เป้าหมายยาเสพติด ตามบัญชีของสำนักงาน ปปส. มาชมการสาธิตการใช้เครื่องมือตรวจสอบสารเสพติดจากผู้ชำนาญการในสถานการณ์เหมือนจริงที่สุด เพื่อให้สามารถรับมอบเครื่องมือไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>นอกจากนี้ให้จังหวัดทุกจังหวัดสำรวจตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล อาทิ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด บ่อนการพนัน หวยใต้ดิน ฮั้วประมูล การค้าหญิงและเด็ก และเงินกู้ยืมนอกระบบ ซึ่งได้จำแนกไว้แล้วถึง ๑๖ กลุ่มด้วยกัน ให้ปฏิบัติการอย่างเข้มงวดกวดขันเอาจริงเอาจังในการปราบปรามและลดบทบาทกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ เริ่มตั้งแต่การสืบสวนที่มาของทรัพย์สิน การเสียภาษี และประวัติอาชญากรรม การกวดขัน และกวาดล้าง ควบคู่กับการใช้มาตรการทางภาษีและการยึดทรัพย์ โดยให้ดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเลิกพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสังคมและผิดกฎหมายหรือถูกจับกุมดำเนินคดีในที่สุด</p> <p>ทั้งนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานให้กระทรวงทราบเป็นประจำทุกเดือนและทางส่วนกลางได้จัดชุดปฏิบัติการพิเศษไว้แล้วจำนวนหนึ่ง หากจังหวัดใดพบว่ามี</p>	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ผู้มีอิทธิพลเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เกินขีดความสามารถของจังหวัดและมีความจำเป็นต้องใช้กำลังเสริม ขอให้แจ้งประสานมาที่กระทรวงเพื่อจะได้จัดส่งกำลังสนับสนุนให้ต่อไป ทั้งนี้การป้องปรามผู้มีอิทธิพลอย่างได้ผลที่สุดก็คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องและแจ้งเบาะแสต่างๆ รวมทั้งการใช้มาตรการทางสังคมกดดันควบคู่กันไปด้วย</p>	
<p>๓. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การอำนวยความสะดวกความเป็นธรรมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</p>	<p>- ตามที่ปัจจุบันเป็นช่วงมรสุมของจังหวัดภาคใต้และยังมีพายุเคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทย ให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและชาวประมง ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยและเกิดภัยพิบัติบ่อยครั้งในการดำเนินงานให้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยกันลดหรือบรรเทาความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น</p> <p>สำหรับทางภาคเหนือได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วให้จังหวัดทุกจังหวัดดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากภัยหนาวเป็นภัยในระดับครัวเรือน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ทำการสำรวจต้องใช้ความละเอียด รอบคอบให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเฉพาะคนยากจนและคนชราที่ต้องดูแลเป็นพิเศษในเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยได้ขอยกเว้นการปฏิบัติดินนอกเหนือหลักเกณฑ์เดิมซึ่งต้องรอให้อุณหภูมิลดต่ำลงถึง ๑๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๓ วัน จึงจะดำเนินการช่วยเหลือได้ซึ่งไม่ทันต่อสถานการณ์และทราบว่าขณะนี้กระทรวงการคลังได้อนุมัติแล้ว โดยให้ทุกจังหวัดใช้รายการการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่พยากรณ์ว่าภายในระยะเวลา ๑๕ วัน สภาพอากาศจะหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิจะต่ำกว่า ๑๕.๙ องศาเซลเซียส เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ประกาศภัยพิบัติ ซึ่งทำให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์</p> <p>ให้จังหวัดทุกจังหวัดปฏิบัติงานเชิงรุกโดยเน้นในเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังและทันต่อความต้องการของประชาชน ในการจัดซื้อจัดหาขอให้ใช้ความระมัดระวังให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ของที่ดีมีคุณภาพ และมีการดำเนินงานที่โปร่งใส พิสูจน์ได้ สำหรับในด้านการอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้น หากได้ติดตามข่าวสารในปัจจุบันผ่านทางสื่อต่าง ๆ จะเห็นว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีความสลับซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น เช่น ปัญหามลภาวะ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการฉ้อโกงและปัญหาอาชญากรรม ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ซึ่งในหลายๆปัญหาหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ขาดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถเข้าแก้ไขปัญหาได้ในทันทีและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประชาชนจึงขาดความมั่นใจเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจ หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และทำให้ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวถูกส่งมายังจังหวัดหรือส่วนกลางตามลำดับ แต่ในที่สุดส่วนกลางก็จะส่งปัญหานั้นกลับไปให้จังหวัดและจังหวัดก็จะส่งกลับไปให้ “อำเภอ” ซึ่งเป็นหน่วยปลายสุดเป็นผู้แก้ไขปัญหาอยู่ดี ทำให้เกิดความล่าช้าหรือบางปัญหาก็ลุกลามจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันกลไกการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ยังไม่สามารถสร้างความอบอุ่น มั่นใจให้แก่ประชาชนได้เหมือนในอดีต ดังนั้นให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอได้พร้อมใจกันจัดตั้ง “ศูนย์บำบัดทุกข์บำรุงสุข” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมงและให้นายอำเภอเป็นผู้บริหารจัดการ โดยการบูรณาการหน่วยงานที่ทำงานด้านการแก้ไขปัญหาและการให้</p>	

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ความช่วยเหลืออยู่แล้วในปัจจุบันทั้งข้าราชการฝ่ายปกครอง ตำรวจ แพทย์ พยาบาลรัฐวิสาหกิจ อปพร. อาสาสมัครจาก มูลนิธิต่างๆ เข้าให้การช่วยเหลือหรือแก้ไข้ปัญหาของประชาชน ที่ได้รับแจ้งในทันที และสามารถติดต่อเรียกกำลังสนับสนุน พื้นฟูบูรณะ รวมทั้งให้มีการบรรเทาทุกข์อย่างเป็นระบบ จนกว่าจะสามารถคลี่คลายปัญหาได้จนเป็นที่พึงพอใจของ ประชาชน หากเราทำสำเร็จความเชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน ที่มีต่อข้าราชการมหาดไทยจะสามารถเรียกคืนกลับมาได้อย่าง รวดเร็วอีกครั้งหนึ่ง</p>	
<p>๔. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสินค้า OTOP</p>	<p>- ให้จังหวัดทุกจังหวัดส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP ให้มากที่สุด เพราะจะเป็นการช่วยแก้ไข้ปัญหาภาวะ เศรษฐกิจ ถดถอยได้ตรงจุดที่สุด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ ให้แก่ประชาชนในระดับชุมชนและรากหญ้าอย่างแท้จริง ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP นอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ ให้แก่ประชาชนในชุมชนแล้วการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ ชุมชนยังสามารถตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจ ช่วงที่ ๒ ของรัฐบาล ซึ่งให้ความสำคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจเชิง สร้างสรรค์หรือ Creative Economy ในการช่วยแก้ไข้ปัญหา เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน</p> <p>โดยในช่วงปลายปี ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ กระทรวงมหาดไทยจัดงาน OTOP City เพื่อช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยให้ กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดทุกจังหวัดสนับสนุน ส่งเสริม การจัดงาน OTOP City ในช่วงปลายปี</p> <p>นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดส่งเสริมการขายสินค้า OTOP ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ หรือ shop channel ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจะ เปิดระบบ shop on line ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยสินค้าที่ จะนำมาโฆษณาจำหน่ายจะคัดเลือกเฉพาะสินค้า OTOP ตั้งแต่ระดับ ๓ ดาวขึ้นไปเท่านั้น สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการพัฒนาชุมชน</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	ที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือก กรมการพัฒนาชุมชนที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและส่งผลดีแก่เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม	
<p>● ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางพรทิพา นาคนาคัญ)</p> <p>๑. โครงการประกันรายได้พืชผลการเกษตร</p>	<p>- ให้จังหวัดทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้พืชผลทางการเกษตรผ่านสื่อทุกสื่อในพื้นที่ เช่น วิทยุชุมชน หรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รวมทั้งในการจัดหน่วยเคลื่อนที่ต่างๆ โดยให้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรในเรื่องการดำเนินการตามมาตรการต่างๆในการรับประกันราคาพืชผลการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>๒. การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว</p>	<p>๑) โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวอายุสั้น (ไม่ถึง ๑๐๐ วัน) โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) รับซื้อข้าวเปลือกอายุสั้นในราคาที่คณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงกำหนด เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอายุสั้นซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมโครงการประกันรายได้พืชผลการเกษตร โดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเป็นทางเลือกให้สามารถนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายกับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบ</p> <p>๒) โครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัด กำกับ ดูแล การรับซื้อข้าวเปลือกของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้ปฏิบัติตามขั้นตอนของทางราชการอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
๓. การช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่ประสบปัญหา เพลี้ยแป้งระบาด	- ขอความร่วมมือให้จังหวัดทุกจังหวัดให้การช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาการระบาดของ เพลี้ยแป้ง ซึ่งปัจจุบันมีการระบาดในหลายพื้นที่และทำให้ผล ผลิตในปีนี้อลดลงถึงร้อยละ ๓๐ ขอให้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยด่วน	- จังหวัดที่มีการระบาดของ ของเพลี้ยแป้ง
๔. การจัดส่งข่าวสาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัย	- ตามที่ได้รับทราบว่ามีพื้นที่หลายจังหวัดประสบอุทกภัย และกระทรวงมหาดไทยได้ดูแลและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้จัด ข่าวสารเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย หากจังหวัดใด ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยขอให้แจ้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในพื้นที่เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์	- จังหวัดทุกจังหวัด
๕. การพัฒนาการค้าชายแดน	- ให้จังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน ดูแล และควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรและสินค้า ที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพอย่างใกล้ชิด โดยให้ตรึงราคา สินค้าไว้จนถึงสิ้นปี ๒๕๕๒	- จังหวัดที่มีพื้นที่ ติดแนวชายแดน
๖. การส่งเสริมการส่งออก ของผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดต่างๆ	- ตามที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ได้จัดส่งเสริมการขายสินค้า OTOP ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ หรือ shop channel ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจะ เปิดระบบ shop on line ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นั้น กระทรวง พาณิชย์มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME โดยได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด ต่างๆ ในการผลิตและนำสินค้าและบริการที่มีศักยภาพของท้องถิ่น ให้พร้อมที่จะส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ โดยกระทรวง พาณิชย์ยินดีให้การสนับสนุนในด้านการตลาดแก่สินค้า OTOP ของทุกจังหวัดซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวง พาณิชย์ในการนำสินค้าท้องถิ่นไปสู่ประชาคมโลกตามแนวคิด Local to Global	- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๗. การดำเนินมาตรการ ผลกระทบจากข้อตกลง AFTA</p>	<p>- ตามที่ข้อตกลง AFTA จะมีผลในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ โดยจะมีการยกเลิกมาตรการกีดกันที่มีใช้มาซึ่งสำหรับสินค้าภายใต้พันธกรณี AFTA นั้น ทำให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนจะเป็นช่องทางที่ประเทศเพื่อนบ้านนำสินค้าเข้ามาใน ทุกช่องทาง ให้จังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดนจัดทำแผนการดำเนินงานรองรับผลกระทบจากข้อตกลง AFTA และส่งแผนดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ทราบโดยเร็ว</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด ที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน</p>
<p>● ข้อสั่งการของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายมานิต วัฒนเสน)</p> <p>๑. การจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสสมโภช เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒</p>	<p>- การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสสมโภชเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นการดำเนินการร่วมกันของ ๔ หน่วยงาน คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงคมนาคม กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ ๕ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ รวม ๙ วัน ณ พระลานพระราชวังดุสิต และในส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๐ จังหวัด โดยมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ คือ การแสดง 4D Light & Sound เรื่อง “พ่อ...The Greatest of the Kings. The Greetings of the Land.” โดยจะเชิญชวนประชาชนจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ได้มอบให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร) กำกับ ดูแล จัดแบ่งภารกิจในการดำเนินงาน และมอบอธิบดีกรมการปกครอง (นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์) นำประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมงานดังกล่าว</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>
<p>๒. การช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้</p>	<p>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะไปเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสตูล สงขลา และพัทลุง ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นอกจากนี้ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้ปฏิบัติงาน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างเข้มแข็งในหลายจังหวัด เช่น จังหวัดปัตตานี ตรัง และสตูล	
๓. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยหนาว	- ให้จังหวัดทุกจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยหนาวเตรียมความพร้อมสถานการณ์ รวมทั้งให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องโรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดในฤดูหนาว โดยเฉพาะการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1)	- จังหวัดทุกจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยหนาว
๔. การจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒	- การจัด “งานฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี” ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการจัดงานให้จังหวัดทราบแล้ว ให้จังหวัดทุกจังหวัดจัดงานดังกล่าวให้สมพระเกียรติ	- จังหวัดทุกจังหวัด
๕. การปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ (Reshape)	- ขอชมเชย ๕ จังหวัดที่ดำเนินการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ (Reshape) เสร็จสมบูรณ์แล้ว คือ จังหวัดนครพนม ตราด เลย ชัยนาท และหนองบัวลำภู สำหรับ ๓ จังหวัดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการจังหวัด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ และสตูล ขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว	- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์ และสตูล - กรมที่ดิน
๖. การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	- ขอชมเชยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมกันจัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ ซึ่งได้รับการชมเชยจากทุกหน่วยงานและการจัดงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี	- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๗. การประชุมกระทรวงมหาดไทย	- ในเรื่องการประชุมกระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทุกครั้ง เพื่อจะได้รับฟังนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งให้เชิญหัวหน้าส่วนราชการของทั้ง ๓ กระทรวงเข้าร่วมประชุมด้วยตามนโยบายของรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงมหาดไทย	- จังหวัดทุกจังหวัด

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
๘. การรายงานเหตุด่วนเหตุร้ายในพื้นที่จังหวัดต่างๆ	- ขอขอบคุณทุกจังหวัดที่ได้รายงานเหตุด่วนเหตุร้ายในพื้นที่ที่ได้รับทราบอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดต่างๆได้ทันเหตุการณ์	- จังหวัดทุกจังหวัด
<ul style="list-style-type: none"> ● <u>ข้อสั่งการของ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายยรรยง พวงราช)</u> ๑. การดำเนินการโครงการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 	<p>- ตามที่กระทรวงพาณิชย์มีโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมอาหารฮาลาล โครงการสินค้าแฟชั่นมุสลิม และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี</p> <p>ขอความร่วมมือ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บูรณาการดำเนินงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนโครงการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงพาณิชย์</p>	- จังหวัดยะลา , ปัตตานี นราธิวาส , สตูล , สงขลา
๒. การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลเกี่ยวกับสินค้าเกษตร	<p>๑) การประกันรายได้พืชผลการเกษตร ขอความร่วมมือจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและตรวจสอบแปลงนาของเกษตรกร ทั้งนี้ได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค์ ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้เอาใจใส่และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี</p> <p>๒) การแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด ให้ช่วยกำกับดูแล การแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ซึ่งปัจจุบันการดำเนินการอยู่ระหว่างเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในพื้นที่</p> <p>นอกจากนี้ขอความร่วมมือจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาสินค้าอย่างเป็น</p>	- จังหวัดทุกจังหวัด

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	ระบบ ทั้งด้านราคาสินค้า การประกันรายได้ การลักลอบนำเข้า สินค้าเกษตร การกักตุนสินค้า และการค้ากำไรเกินควร	
๓. การพัฒนาฐานข้อมูล เศรษฐกิจการค้า	- ขอความร่วมมือจังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดและ ให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าวให้มีความ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับประชาชนและ ผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจการค้าในพื้นที่	- จังหวัดทุกจังหวัด

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , สื่อสาร ๕๐๕๗๗ วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒